

THÔNG TIN

Một số nội dung liên quan đến trường Tiểu học Thanh Xuân Bắc, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân

1. Tổng quan trường Tiểu học Thanh Xuân Bắc

Trường Tiểu học Thanh Xuân Bắc được thành lập theo quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 13/3/2018 của UBND quận Thanh Xuân để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh đồng thời nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, môi trường giảng dạy và học tập tốt hơn cho các thầy cô và học sinh trên địa bàn phường.

Trường được xây dựng trên diện tích gần 4000m² với quy mô 25 lớp học và được khởi công xây dựng ngày 03/9/2017, đến nay đã cơ bản hoàn thành, tuy nhiên vẫn còn một số hạng mục đang thực hiện và sẽ hoàn thành trước ngày 30/8/2018 để đi vào sử dụng và khai giảng ngay trong năm học 2018-2019: một số vị trí chưa sơn hoàn thiện, hệ thống sân vườn ngoài nhà (*cây cỏ, đèn chiếu sáng, hệ thống nước tưới*); lắp đặt trang thiết bị của các lớp học, một số vị trí chưa ốp đá. Hiện tại, trường đã hoàn thành bộ máy tổ chức nhân sự, phân công, bố trí đội ngũ giáo viên giảng dạy theo Kế hoạch.

2. Diễn biến sự việc

Thực hiện Kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2019, Ban Giám hiệu trường Tiểu học Thanh Xuân Bắc đã thực hiện tuyển sinh học sinh lớp 1 từ ngày 1/7/2018 và ngày 31/7/2018 học sinh đến nhận lớp. Để học sinh lớp 1 đến nhận lớp, Nhà trường đã phối hợp với đơn vị thi công chuẩn bị 06 phòng học ở tầng 1 và khu vệ sinh đồng thời có biện pháp rào chắn các hạng mục đang thi công đảm bảo an toàn cho học sinh khi đến nhận lớp. Nhà trường đã thông báo cụ thể tới từng phụ huynh học sinh về tên lớp, giáo viên chủ nhiệm, thời gian đến nhận lớp qua số liên lạc điện tử.

Sáng ngày 31/7/2018, 338 học sinh lớp 1 đã đến trường vào 6 lớp để nhận giáo viên chủ nhiệm (*không tổ chức học*). Nhà trường đã triển khai phân công đội ngũ giáo viên, nhân viên đón học sinh từ cổng và hướng dẫn phụ huynh học sinh đưa các học sinh vào từng lớp, sắp xếp vị trí ngồi và bố trí vị trí quản lý học sinh trong trường; đồng thời, nhà trường đã bố trí 02 bảo vệ để làm công tác an ninh. Trong buổi nhận lớp, an ninh và an toàn cho học sinh khối lớp 1 được đảm bảo.

3. Một số biện pháp chỉ đạo trong thời gian tới

Rút kinh nghiệm qua sự việc trên, UBND quận đã chỉ đạo:

- Đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thiện các hạng mục của nhà trường đảm bảo tiến độ và chất lượng;

- Từ ngày 01/8/2018, trường Tiểu học Thanh Xuân Bắc nếu có tổ chức các hoạt động tập trung học sinh của nhà trường sẽ chuyển sang trường THCS Việt Nam - Angieri (*sát cạnh trường*) để triển khai các nội dung công việc trước khi vào năm học mới./.

